



เอกสารแสดงข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)

ผลิตภัณฑ์ “ร.ก.ส. A-Shop”

ชื่อผลิตภัณฑ์	ร.ก.ส. A-Shop
คำอธิบายผลิตภัณฑ์	เป็นแอปพลิเคชันสำหรับร้านค้า ร.ก.ส. A-Shop ใช้รับชำระค่าสินค้า และบริการจากเกษตรกรผู้ถือบัตรเกษตรกรสุขใจ (Agri QR)
อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานแอปพลิเคชัน	1. โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ตโฟน ระบบ Android เวอร์ชันซอฟต์แวร์ ตั้งแต่ 5.2 ขึ้นไป และมีความละเอียดของกล้องตั้งแต่ 5 ล้านพิกเซลขึ้นไป 2. เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ หรือสัญญาณ WIFI
ร้านค้ากลุ่มเป้าหมาย	1. เป็นร้านค้าบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 2. จำหน่ายสินค้าตามที่ธนาคารกำหนด ได้แก่ 1) ข้าวสาร (เฉพาะสถาบันเกษตรกรเท่านั้น) 2) ปุ๋ย 3) เมล็ดพันธุ์พืช 4) ยาปราบศัตรูพืช/เคมีภัณฑ์พืช 5) อาหารสัตว์/เคมีภัณฑ์สัตว์ 6) พันธุ์สัตว์ 7) น้ำมันเชื้อเพลิง 8) เครื่องจักรกลหรือเครื่องมือการเกษตรขนาดเล็ก (มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาทต่อชิ้น) 9) ค่าบริการทางการเกษตร (เฉพาะ สกต.เท่านั้น)
ช่องทางติดต่อ	ร้านค้าแสดงความประสงค์สมัครขึ้นทะเบียนร้านค้า/ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลร้านค้า และขอยกเลิกร้านค้าได้ที่ ร.ก.ส. สาขาตามที่ตั้งในทะเบียนพาณิชย์ เท่านั้น
เอกสารประกอบการรับสมัคร	1. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน 3. สำเนาใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าหรือบริการตาม พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง (พ.ร.บ. ปุ๋ย พันธุ์พืช วัตถุอันตราย และควบคุมน้ำมัน เชื้อเพลิง) 4. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบการค้า 5. ภาพถ่ายด้านหน้าร้านค้า และ ด้านในร้านค้า (อย่างน้อย 5 รูป) 6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่ ร.ก.ส. (กรณีนิติบุคคลให้เปิดบัญชีชื่อสถานประกอบการเท่านั้น) 7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือการจัดตั้งนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) 8. กรณีมอบอำนาจ (หนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรแสตมป์, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+ทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ) 9. รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ที่มีมติอนุมัติเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการผ่าน ร.ก.ส. A-Shop (กรณีนิติบุคคล สหกรณ์, สกต., วิสาหกิจชุมชน)
จุดเด่น	สำหรับร้านค้าผู้ใช้บริการ 1. เพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้ามากขึ้นเพราะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวนมากและครอบคลุมทั่วประเทศ 2. รับชำระค่าสินค้า และบริการ ผ่านบัตรเกษตรกรสุขใจ 3. มีเว็บไซต์ www.bar-coop.com สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของร้านค้า ดังนี้ - สร้างรหัส Barcode สินค้า (เฉพาะประเภทสินค้าที่แจ้งในใบคำขอขึ้นทะเบียนฯ เท่านั้น) - ตรวจสอบรายการผลการโอนเงินเข้าร้านค้า
ข้อพึงระมัดระวัง ระวังในการใช้บริการ	1. กรณีร้านค้าไม่ได้รับหลักฐานการขายสำเร็จ (e-Slip) หรือไม่ปรากฏรายการขายสำเร็จบนแอปพลิเคชัน ห้ามร้านค้าส่งมอบสินค้า หรือบริการโดยเด็ดขาด (หากวงเงินสินเชื่อจากบัตรเกษตรกรสุขใจถูกหัก ให้เกษตรกรผู้ถือบัตรติดต่อ ร.ก.ส. สาขาเจ้าของบัตรเพื่อขอคืนวงเงิน) 2. ร้านค้าต้องกดสรุปขายทุกสิ้นวัน (Settlement) ภายในเวลา 20.00 น. 3. กรณียกเลิกรายการขาย ร้านค้าต้องดำเนินการก่อนที่จะทำการสรุปยอดขาย



	<p>4. กรณีร้านค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือร้านค้าปฏิบัติผิดข้อตกลง ธนาคารกำหนดบทลงโทษ ดังนี้</p> <p>ขั้นที่ 1 ตักเตือน ผู้จำหน่ายมีพฤติกรรม สร้างเงื่อนไขในการขายสินค้าหรือบริการนอกเหนือจากที่ธนาคารกำหนด ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none">1) กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำในการขายสินค้าผ่านบัตร2) เก็บบัตรของเกษตรกรไว้ในครอบครอง <p>ขั้นที่ 2 ระงับการใช้บริการ 3 เดือน ผู้จำหน่ายมีพฤติกรรม เอาเปรียบลูกค้า ไม่รักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้า</p> <ol style="list-style-type: none">1) ไม่พิสูจน์ตัวตนความเป็นเจ้าของบัตร2) ปลอมแปลงสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าเสื่อมคุณภาพ3) คิดค่าธรรมเนียมหรือบวกเพิ่มราคาสินค้าที่ขายผ่านบัตร4) เปิดเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกร <p>ขั้นที่ 3 ยกเลิกการเป็นผู้จำหน่ายและไม่รับขึ้นทะเบียนอีก ผู้จำหน่ายมีพฤติกรรม ทุจริตและก่อให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้าและธนาคาร ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none">1) ยินยอมให้ใช้บัตรแลกเป็นเงินสด (ทั้งกรณี que เรียกรับผลประโยชน์และ ไม่เรียกรับผลประโยชน์)2) รับบัตรแทนการชำระหนี้ซึ่งไม่ได้เกิดจากการซื้อสินค้าจากผู้จำหน่าย3) มีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการกระทำที่มีเจตนากระทำทุจริตต่อ ธ.ก.ส.4) ทำรายการขายที่เป็นธุรกรรมผิดวิสัยที่สมควรและเหมาะสมทางการค้า และเข้าข่ายการฉ้อโกงธนาคารหรือลูกค้าเจ้าของบัตร5) ขายสินค้าผ่านบัตรนอกเหนือจากที่ธนาคารกำหนดซึ่งเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมาย และขัดต่อนโยบายสาธารณะ6) ลักลอบทุจริตเกินกว่าจำนวนเงินที่ลูกค้าเจ้าของบัตรซื้อสินค้าจริง7) กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
<p>ช่องทางการติดต่อ</p>	<p>พบปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Shop ติดต่อ</p> <ol style="list-style-type: none">1. ธ.ก.ส. Call Center 02-555-0555 ตลอด 24 ชั่วโมง2. ธ.ก.ส. สาขาที่ขึ้นทะเบียน (วันและเวลาทำการ)